

TỈNH ỦY NGHỆ AN

*

Số 11-CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nghệ An, ngày 08 tháng 11 năm 2021

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về việc giúp đỡ người khuyết tật Nghệ An

Trong những năm qua, công tác giúp đỡ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng. Nhiều chủ trương, chính sách chăm lo, bảo đảm quyền và phát huy vai trò của người khuyết tật được triển khai kịp thời, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy tiến bộ xã hội và phát triển bền vững. Các cấp, các ngành, cơ quan nhà nước triển khai nhiều hoạt động trợ giúp người khuyết tật, phát huy trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chăm lo cuộc sống của người khuyết tật; tạo thêm động lực, đáp ứng tốt hơn quyền lợi chính đáng, hợp pháp, đồng viên để người khuyết tật phát huy năng lực, vươn lên hoà nhập, đóng góp cho xã hội. Hoạt động xã hội hoá trợ giúp người khuyết tật đã được các cơ quan, tổ chức và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có nhiều hình thức hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức người khuyết tật đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật.

Tuy nhiên, đời sống của một bộ phận người khuyết tật còn khó khăn, nhất là người khuyết tật đặc biệt nặng; vẫn còn người khuyết tật chưa được tiếp cận hoặc tiếp cận chưa đầy đủ các chính sách trợ giúp của Nhà nước về y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm, tín dụng...; mức trợ cấp xã hội cho người khuyết tật còn thấp; số người khuyết tật được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội còn ít, cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Hiệu quả hoạt động của một số tổ chức người khuyết tật chưa cao. Một bộ phận cán bộ và người dân nhận thức chưa đầy đủ, xem công tác người khuyết tật là hoạt động nhân đạo, từ thiện, thuộc trách nhiệm của ngành lao động - thương binh và xã hội; vẫn còn tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người khuyết tật. Một số nơi công tác tổ chức thực Luật Người khuyết tật và các chính sách về người khuyết tật còn chậm, chưa toàn diện.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật chưa được quan tâm đúng mức. Một số chủ trương của Đảng liên quan đến người khuyết tật chưa được thể chế hoá kịp thời, đồng bộ, thống nhất. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật. Việc huy động các nguồn lực xã hội cho công tác chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật chưa hiệu quả.

Để phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật, Luật người khuyết tật; các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác người khuyết tật, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; xác định rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và phối hợp thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật ở các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.

2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật

Tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác người khuyết tật bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn của tỉnh trong từng giai đoạn phát triển. Lồng ghép nội dung chính sách về người khuyết tật vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào hoạt động của địa

phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng công trình hạ tầng công cộng bảo đảm các tiêu chuẩn tiếp cận đối với người khuyết tật. Quan tâm đầu tư, ứng dụng, sử dụng công nghệ trợ giúp người khuyết tật; nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật; tạo cơ hội, điều kiện để người khuyết tật bình đẳng, tự tin, phát huy năng lực, vươn lên hòa nhập đóng góp cho xã hội. Nghiên cứu thực hiện sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức của người khuyết tật có tính chất, chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tạo điều kiện để tổ chức của người khuyết tật hoạt động có hiệu quả, tiến tới tham gia thực hiện các dịch vụ công của nhà nước về công tác người khuyết tật. Thành lập quỹ tín dụng tạo việc làm đối với người khuyết tật từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội hàng năm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

3. Đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động trợ giúp người khuyết tật

Nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội, các tổ chức của người khuyết tật, vì người khuyết tật trong việc chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật. Tích cực huy động, vận động các nguồn lực xã hội cho công tác người khuyết tật; khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước đầu tư các mô hình phi lợi nhuận chăm sóc người khuyết tật, nhất là người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, người khuyết tật là phụ nữ, trẻ em, cao tuổi. Gắn công tác xã hội hóa hoạt động trợ giúp người khuyết tật với thực hiện Quyết định số 488/QĐ-TTg, ngày 14/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và các chương trình, đề án của Trung ương, của tỉnh liên quan đến trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật theo các giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.

4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng các cấp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác người khuyết tật; tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật. Tăng cường quan hệ phối hợp trong các hoạt động trợ giúp người khuyết tật; tạo điều kiện thúc đẩy quan hệ phối hợp giữa các tổ chức của người khuyết tật, vì người khuyết tật với các tổ chức trong và ngoài tỉnh nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau nâng cao hiệu quả hoạt động. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật tại địa phương, đơn vị.

5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật

Củng cố, kiện toàn, đồng bộ tổ chức của người khuyết tật, vì người khuyết tật từ tỉnh đến cơ sở, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức theo phương châm: “Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên, nhân ái, bình đẳng, hòa nhập cộng đồng”. Tranh thủ các nguồn lực, tạo nguồn kinh phí hoạt động; đề cao trách nhiệm và sự chủ động của tổ chức trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các phong trào, các cuộc vận động trong người khuyết tật, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; phát huy năng lực, năng khiếu, hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ cho người khuyết tật. Thường xuyên tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, những tấm gương tiêu biểu vượt khó vươn lên của người khuyết tật.

6. Tổ chức thực hiện

- Huyện, thành, thị ủy và đảng ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện; hàng năm tổ chức đánh giá kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị.

- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và ngân sách của tỉnh.

- Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị; rà soát các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đến người khuyết tật đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung bảo đảm phù hợp, thống nhất; chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về người khuyết tật; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; **định kỳ hằng năm** đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị.

- Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức học tập, tuyên truyền phổ biến Chỉ thị cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Commented [VMT1]: Hằng năm ?

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị bằng nhiều hình thức phù hợp; chỉ đạo các cơ quan truyền thông cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đối với công tác người khuyết tật.

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các ban Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này phổ biến, quán triệt đến chi bộ đảng và đảng viên.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng, } (báo cáo)
- Ban Dân vận Trung ương, }
- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Các ban đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy,
- BCS đảng, đảng đoàn, BTV Tỉnh đoàn,
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh,
- Huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (04 bản),
- TT Bảo trợ người khuyết tật tỉnh,
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy,
- Phòng Tổng hợp VPTU (đ/c Hùng),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Thái Thanh Quý